

# الفرق بين المني والمدني

ความแตกต่างระหว่าง มะนีย (อสุจิ)  
กับมะซีย (น้ำกาม)

ภาษาไทย

اللغة التايلاندية

เขียน

**ดร.อัยษัม บิน มุฮัมมัด ชรฮาน**

ที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮ์

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี

# الفرق بين المني والمذي

ความแตกต่างระหว่าง มะนีย์ (อสุจิ) กับมะซีย์ (น้ำกาม)

ภาษาไทย

اللغة التايلاندية

ช่วยค. ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวีรีย์

และที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮ์

**คำถาม.** อะไรคือความแตกต่างระหว่าง มะนิย กับ มะซีย ? และหากมีทั้ง๒ สิ่งเปราะเปื้อนตามเสื้อผ้าจำเป็นต้องทำอย่างไร?

**คำตอบ :** สำหรับเฉพาะมะนิย ( อสุจิ ) ที่จะถูกนับว่าเป็นมะนิย นั้น มีปัจจัย อยู่ ๓ ประการ

๑ ถึงจุดสุดยอดด้วยการหลั่งมันออกมา และรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหลังจากมันออกมา

๒ กลิ่นคล้ายกับเกสรต้นอินทผลัม หรือ แบ่ง

๓ การหลั่งน้ำอสุจิ จะออกมาด้วยการพุ่งออกมาหลายครั้ง สำหรับผู้ชาย หากปรากฏ ๑ ใน ๓ อย่างนี้เพียงพอแล้วที่จะยืนยันได้ว่าเป็นอสุจิ โดยไม่จำเป็นต้องปรากฏครบทั้ง ๓ อย่าง

**ส่วนมะซีย** คือน้ำขาวเหนียวที่ออกมาขณะที่มีความใคร่ หรือต้องการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่การหลั่งมะซีย จะไม่พบเมื่ออารมณ์ใคร่หมดไป และจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียหลังจากหลั่งออกมา ดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง แต่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

**และน้ำอสุจินั้น จำเป็นต้องอาบน้ำยกฮัตษ** ไม่ว่าจะหลังขณะตื่น ด้วยสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์หรืออื่นๆ หรือด้วยสาเหตุการฝัน

อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]

((เมื่อพวกเจ้ามีญนุบ ดังนั้นพวกเจ้าก็จงทำความสะอาดเสีย ))

**ส่วนมะซียนั้น จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดเท่านั้น**

ท่านอะลีได้กล่าวว่า ((เมื่อฉันเป็นผู้ที่มีมะซีย ฉันได้ใช้ให้อัลมิกตัดไปถามท่านร่อซูล และเขาก็ถามท่านร่อซูล และท่านตอบว่า ((ให้อาบน้ำละหมาด))

**น้ำมะนีย (อสุจิ) นั้นเป็นสิ่งที่สะอาด**ในทัศนะที่ถูกต้องของบรรดาอุละมาอ ตามที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺได้รายงาน ว่า ท่านร่อซูลได้ล้างน้ำอสุจิ และท่านก็ออกไปละหมาดด้วยเสื้อผ้าชุดนั้น และฉันก็มองไปที่ร่องรอยการล้างนั้น และในบางรายงานบอกว่า ฉันได้ชุดคราบอสุจิ ออกจากเสื้อผ้าของท่านร่อซูล และท่านก็ละหมาดด้วยชุดนั้น

**ส่วนมะซีย (น้ำกาม) นั้นเป็นสิ่งสกปรก** ตามฮะดีษของท่านอะลีที่ได้กล่าวผ่านมา และมีบางสายรายงานกล่าวว่า ท่านนบีได้ใช้ให้ล้างอวัยวะเพศและอวัยวะทั้งสอง และอาบน้ำละหมาด

ส่วนทัศนะที่กล่าวว่าน้ำอสุจิ นั้นสะอาด คือหากว่ามันเปรอะเปื้อนตามเสื้อผ้า ไม่ถือว่ามันสกปรก และหากคนใดละหมาดด้วยชุดนั้น ก็ถือว่าอนุญาต

ท่านอิบну กุตามะห์ กล่าวว่า (( และถึงแม้เราเห็นด้วยกับความสะอาดของน้ำอสุจิ ก็ส่งเสริมให้ทำการชุดมัน หากเขาละหมาดด้วยเสื้อผ้าโดยที่ไม่ได้ชุดออก ก็ถือว่าอนุญาต))

